

นโยบายการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

📍 251-251/1 Soi Pakdee, Rama 3 Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120 Thailand
☎ Tel : +66(0)2079 9888 (60 Line) Fax : +66(0)2079 9829
✉ E-mail : center@leogloballogistics.com



นโยบายการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มุ่งเน้นให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการป้องกันการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาดโดยการนำระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ระบบดังกล่าวจะลดโอกาสการทุจริตและข้อผิดพลาด ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลาง ระดับสูง ต้องทำเป็นตัวอย่างในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ

การบริหารความเสี่ยง

สามารถระบุถึงเหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัท เพื่อหามาตรการตอบสนอง และจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ภายในกรอบระดับที่ยอมรับได้ว่าจะไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีกระบวนการที่สำคัญในการระบุถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม รวมถึงกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาดและการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ประกอบด้วยการควบคุมทั้งในด้านการป้องกัน (Preventive Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่ การทำงาน เช่น คนส่งจ่ายกับคนอนุมัติส่งจ่าย และคนจ่ายเช็ค ได้มีการแยกออกจากกัน นอกจากนี้มีกระบวนการติดตามประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับการรายงาน และรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันท่วงที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ฝ่ายตรวจสอบภายในมักเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการ

นโยบายการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป



(นายเสนีย์ แดงวัง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)